

Số: /TB-UBND Cẩm Ngọc, ngày tháng năm 2021

**BÀI TRUYỀN THÔNG**  
**HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN /2021**

***Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã!***

Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn được khởi xướng bởi một nhà xây dựng, đồng thời cũng là một vận động viên đua thuyền buồm người Australia, ông Ian Kiernan.

Sau cuộc đua thuyền buồm vòng quanh [thế giới](#) trong quãng thời gian 1986-1987, ông Ian Kiernan 59 tuổi đã phải kinh ngạc vì sự ô nhiễm mà ông được chứng kiến trên các đại dương mà ông đã đi qua. Khi trở về quê hương ở Sydney (Australia), ông quyết định phải làm một điều gì đó cho thành phố quê hương mình. Năm 1989, ông đã tuyên truyền vận động mọi người tham gia vào phong trào Ngày làm sạch cảng Sydney và đã thu hút được sự tham gia của 40.000 tình nguyện viên. Ngay sau đó, năm 1990, sáng kiến của ông đã dẫn đến một sự kiện quốc gia – Ngày Làm cho Australia [sạch hơn](#) lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia hưởng ứng của hơn 300.000 người.

Hàng năm, Ngày Làm sạch cho Australia [sạch hơn](#) lại thu hút hàng trăm nghìn người tình nguyện tham gia thu dọn rác trên khắp đất nước Australia. Thành công to lớn của Chiến dịch đã được nhân rộng trên khắp hành tinh thông qua việc phát động Chiến dịch Làm cho Thế giới [sạch hơn](#) lần đầu tiên vào năm 1993, với sự phối hợp tổ chức của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP).

Ông Ian Kiernan đã được tặng thưởng vì những đóng góp của ông đối với môi trường. Ông đã vinh dự được nhận Giải thưởng Global 500 của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc vào năm 1993 và giải thưởng của Liên hợp quốc có tên là Sasakawa vào năm 1998. Chiến dịch Làm cho Thế giới [sạch hơn](#) cũng được nhận giải thưởng Người công dân Thế giới do Hiệp hội Hướng đạo sinh Thế giới bình chọn vì khả năng huy động cộng đồng và cá nhân cùng làm những công việc có ích cho môi trường.

Ngay từ khi mới được phát động, Chiến dịch Làm cho Thế giới [sạch hơn](#) đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều quốc gia trên thế giới. Chiến dịch đã được các tổ chức môi trường quốc tế, đặc biệt là Chương trình Môi trường Liên hợp quốc công nhận là một sáng kiến mang lại hiệu quả cao, tạo điều

kiện cho mọi người dân ý thức được trách nhiệm và có quyền tham gia vào giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng đến môi trường của họ.

Kể từ năm 1993, Chiến dịch đã trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút được sự tham gia của trên 35 triệu tình nguyện viên ở hơn 120 quốc gia trên toàn thế giới. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, các nhóm cộng đồng, các trường học, các nước và các cá nhân cùng tham gia các hoạt động và chương trình cải thiện và bảo vệ môi trường như trồng cây, phục hồi tài nguyên, giáo dục cộng đồng, các cuộc thi và triển lãm về môi trường, thu gom, xử lý và tái chế rác thải,...

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên hưởng ứng và tham gia các hoạt động của Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn. Vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức trọng thể Chiến dịch này ở các tỉnh/thành phố trên phạm vi toàn quốc và chọn một địa phương cụ thể làm nơi tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch. Chiến dịch Làm cho Thế giới [sạch hơn](#) luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân.

### ***Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã!***

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 có Chủ đề “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới” từ ngày 27/9 đến hết ngày 03/10/2021., Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm nay phải đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, hiệu quả vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ môi trường.

Để thiết thực hưởng ứng ngày thế giới môi trường, bằng những hành động cụ thể, UBND xã Cẩm Ngọc đề nghị cán bộ và nhân dân trong xã cần phải làm tốt những nội dung như sau:

- Tr- ớc hết; Cấp uỷ, ban thôn phải tăng c- ờng phối hợp với các đoàn thể từ xã đến thôn để truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và trong toàn dân về việc tham gia bảo vệ môi tr- ờng tại nơi công cộng và đảm bảo vệ sinh tại gia đình, tại tổ ANXH.

+ Duy trì và th- ờng xuyên tổ chức các hoạt động cải thiện môi tr- ờng nh- phát động các đợt ra quân tổng dọn vệ sinh làm sạch môi tr- ờng đ- ờng làng ngõ xóm và các khu vực công cộng nh- kênh m- ờng, đồng ruộng, đống bãi...

+ Thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động và kiểm tra, nhắc nhở nhân dân thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường:

- Đối với các hộ nhân dân, các cá nhân, tập thể trong xã cần phải thực hiện tốt những nội dung về bảo vệ môi trường như sau:

+ Không xả rác, chất thải bừa bãi ra ao hồ, kênh m- ơng, sông suối.

+ Không chặt phá cây trồng tại các khu rừng đầu nguồn.

+ Không khai thác trái phép các loại đất, cát sỏi ở bãi sông.

+ Mọi ng- ời dân vứt rác và các loại chất thải đúng nơi quy định

+ Thực hiện hiệu quả để nâng cao tỷ lệ trong việc cải tạo và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

+ Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông, bảo vệ nguồn n- ớc.

- Thường xuyên khơi thông và tu bổ sửa chữa hệ thống kênh m- ơng thoát n- ớc để tránh ngập đ- ờng lầy lội và đảm bảo hợp vệ sinh.

- Nhân dân sử dụng các nguồn thực phẩm phải đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh, tránh lãng phí trong sử dụng các nguồn thực phẩm.

- Tích cực trồng và bảo vệ cây xanh nơi công cộng, rừng phòng hộ, h- ởng ứng chiến dịch làm cho thế giới xanh sạch do các cấp ủy đảng, chính quyền phát động để góp phần làm cho môi trường ở địa phương xanh, sạch và đẹp.

Vì một môi trường lành mạnh và an toàn:

- *Toàn dân tích cực hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.*

- *Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta!*

- *Hãy giữ gìn vệ sinh bằng hành động vứt rác, đổ rác đúng nơi quy định*

Trên đây là các nội dung hưởng ứng chiến dịch thế giới sạch hơn 2021. Đề nghị các cấp ủy, ban thôn; cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn và toàn thể nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2021 đạt kết quả cao./.

**Nơi nhận:**

- Phòng VH TT (b/c)
- TT Đảng ủy, HĐND (b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND xã (b/c)
- Đài truyền thanh; Trang TTĐT xã (t/h)
- Các thôn; (t/h)
- Lưu VT, VH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đăng Quyền**